

Các Buổi Sinh Hoạt Của AHCC Khóa 1

1-Ái hữu Hà văn Trung hội ngộ các bạn bên Việt Nam

(Bản tin November 25, 2011 - Nhóm cựu sinh viên khóa 1 Kỹ sư TTQGKTPT niên khóa 1958-1962)

Ái hữu Hà văn Trung, học trò cũ của Khóa 1 Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ, Ban Kỹ Sư Địa Chánh (niên khóa 1958-1962), đã trở về thăm quê hương Việt Nam từ ngày 16/11/2011 đến ngày 23/11/2011.

AH Trung rất ao ước gặp lại được các bạn cùng khóa còn ở lại Việt Nam sau năm 1975, hoặc mới hồi hương về Việt Nam sinh sống sau này. Nhưng vì thời gian ở lại trong nước quá ngắn



Hàng đứng: Huỳnh Minh Nguyên, Nguyễn Hạnh, Mai Kiệt Hưng, Hà văn Trung, Tô Hữu Quy và Mai Thanh Toàn, Hàng ngồi: chị Hạnh, chị Hưng, chị Trung và chị Quy

ngủ và còn phải dành thì giờ cho thân nhân, cùng thăm viếng mồ mã cha mẹ, ông bà ở Biên Hòa và Càng Long/Trà Vinh nữa, nên không thể tìm đến nhà từng bạn để thăm hỏi cho phải phép được. Do đó AH Trung đã nhờ người em đang làm Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Nghề Du Lịch Khôi Việt dùng hội trường của trường này tổ chức một buổi dạ tiệc để đãi chung các thân nhân và đặc biệt là để có một cuộc hội ngộ với các bạn cùng khóa đã cách biệt với nhau gần nửa thế kỷ tính từ ngày ra trường.



Chị Quy, chị Hạnh, AH Hạnh, AH Toàn, AH Nguyễn



Chị Hưng, Chị Trung, AH Trung, AH Quy, Chị Quy

Trước khi từ giã Việt Nam trở về Mỹ, AH Trung còn được gia đình AH Quy đãi tiệc chia tay để gặp lại các bạn bên Việt Nam thêm một lần nữa trong một buổi tiệc thân mật tại tư gia của AH Quy ngày 22/11/2011.

Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy thiếu mặt một bạn cùng khóa, đang định cư ở Việt Nam, trong cuộc hội ngộ hy hữu này. Đó là AH Phan Điện, đang sang Mỹ thăm lại gia đình trong thời gian AH Trung về thăm Việt Nam. Chi tiết AH Phan Điện thăm Nam Cali sẽ được ghi lại trong một bản tin khác.

Hà văn Trung

2-Ái hữu Phan Điện hội ngộ các bạn tại California

Bản tin (December 10, 2011 - Nhóm cựu sinh viên khóa 1 Kỹ sư TTQGKTPT niên khóa 1958-1962)

Ái hữu Phan Điện, học trò cũ của Khóa 1 Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ, Ban Kỹ Sư Công Chánh (niên khóa 1958-1962), đã trở sang Mỹ thăm gia đình ở Houston/Texas từ ngày 16/11/2011 đến ngày 20/01/2012.

Nhận lời mời của AH Hà Văn Trung, AH Điện đã rời Houston qua Nam Cali chơi để gặp lại các bạn cùng khóa Kỹ Sư Phú Thọ và các chiến hữu khác thuộc Văn Hóa Vụ của trường Võ Bị Đà Lạt bên này từ ngày 02/12/2011 đến ngày 09/12/2011.



Các bạn khóa 1 của AH Điện: Phạm Lương An, Đào Hữu Đình, Phan Điện, Lý Bình, Hà Văn Trung

Trong buổi tiệc trưa tại nhà hàng Seafood Paradise ngày 03/12/2011, AH Điện trước sau đã gặp lại được các bạn sau đây: Phạm Lương An, Lý Bình, Đào Hữu Đình, Lương Ngọc Mai và Hà Văn Trung. Ngoài ra, nhờ sự giúp đỡ của AH Ái Văn, AH Điện còn gặp được thêm AH Ái Văn và các ái hữu Công Chánh khác sau đây nữa: Hoàng Đình Khôi, Nguyễn Thúc Minh, Nguyễn Văn Luân và Mai Trọng Lý.



Có thêm các ái hữu Công Chánh khác: An, Đình, Điện, Hoàng Đình Khôi, Nguyễn Thúc Minh, Ái Văn

Sau buổi hội ngộ với các bạn Công Chánh, những ngày kế tiếp, AH Điện được AH Trung đưa đi họp bạn với các chiến hữu thuộc Văn Hóa Vụ của trường Võ Bị Đà Lạt; đi Palm Springs thăm casino Agua Caliente và dùng Ariel Tramway lên đỉnh núi xem tuyết; đi du ngoạn thắng cảnh Universal Studio; đi xem show Follies do các nghệ sĩ cao niên trình diễn.



Hình số 3 có thêm AH Lương Ngọc Mai

AH Phan Điện đã rời Nam Cali để trở về Houston/Texas ngày 09/11/2011 để gặp các bạn đồng khóa và các ái hữu Công Chánh bên đó trước khi trở về Việt Nam ngày 20/01/2012.

Hà Văn Trung